
๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙

วันจันทรที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

*********************
ผูมาประชุม
ลําดับ

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒

นายชานน  ออนทองหลาง
นางรําพึง วงศสันติราษฎร
นายประจวบ สมัยกลาง
นายดํารงศักดิ์ กันนิดา
นางสุพิน แรมกลาง
นายระเบียบ หวังคุมกลาง
นายมาลัย รอกลาง
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ
นายสัมฤทธ์ิ  เถาวกลาง
นายวีระชัย โปรยโคกสูง
นางแสงเดือน ทุยกลาง
นายธัญพิสิษฐ เทียงปา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเขต ๑
สมาชิกสภาเขต ๑
สมาชิกสภาเขต ๑

สมาชิกสภาเทศบาล ๒
สมาชิกสภาเทศบาล ๒
สมาชิกสภาเทศบาล ๒

สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาล

ชานน  ออนทองหลาง
รําพึง วงศสันติราษฎร
ประจวบ สมัยกลาง

ดํารงศักดิ์  กันนิดา
สุพิน แรมกลาง
ระเบียบ หวังคุมกลาง
มาลัย รอกลาง
โสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ
สัมฤทธ์ิ  เถาวกลาง
วีระชัย โปรยโคกสูง
แสงเดือน ทุยกลาง
ธัญพิสิษฐ เทียงปา

ผูไมมาประชุม ๑. นายแดง  ศรีนอก    ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
ลําดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายระยอง พิมพปรุ
นายวิโรจน  วงศวราวรรณ
นายประคอง  เง่ือนกลาง
นายมงคล  มหานาม
นายธนวัฒน  วงศสันติราษฎร
นายนิรุธ   งอสอน
นายกมล  ตั้งธีรโรจน
นางสุรีรัตน  ศรีนิลรัตน

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง

ระยอง พิมพปรุ
วิโรจน  วงศวราวรรณ
ประคอง  เง่ือนกลาง
มงคล  มหานาม
ธนวัฒน  วงศสันติราษฎร
นิรุธ  งอสอน
กมล  ตั้งธีรโรจน
สุรีรัตน   ศรีนิลรัตน

๑๕.นางสาวพิมพพร...
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ลําดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางสาวพิมพพร   พิมพปรุ
นางณิชา  นันทนธนกุล
นายจตุพล นันทนธนกุล
พันจาเอกวิจิตร  เสสนาเวช
นางสาวนาริตา  ธรรมขันธ
นายมนตชัย วงศสันติราษฎร
นายกอการ  ฝอดสูงเนิน
นายอาทิตย  มีศิลป
นายปราการ  ถุงพุทซา
นางสุธิษา  เทอรเนอร
น.ส.ปยฉัตร ปญญาภูมสิถิต ย
นางสาวเอื้อมพร  พรมศรี
นางอนุสรา  เกิดมงคล

หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายพัฒนารายได

หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข

หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายผลิตบริการและซอมบํารุง

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นิติกรชํานาญการ
ผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน

ผูชวย จนท.ประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พิมพพร   พิมพปรุ
นางณิชา  นันทนธนกุล
นายจตุพล นันทนธนกุล
พันจาเอกวิจิตร เสสนาเวช
นาริตา  ธรรมขันธ
มนตชัย วงศสันติราษฎร
กอการ  ฝอดสูงเนิน
อาทิตย  มีศิลป
ปราการ  ถุงพุทซา
สุธิษา  เทอรเนอร
ปยฉัตร ปญญาภูมสิถิต ย
เอื้อมพร  พรมศรี
อนุสรา  เกิดมงคล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ  เทียงปา  เลขานุการสภาเทศบาล

ตําบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูมาประชุม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๕) ปรากฏวาครบองคประชุมจึงใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุมแลวเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียนบูชา
พระรัตนตรัย นําสวดมนตไหวพระ และประธานสภาไดกลาวเปดการประชุมสภาตามระเบียบ
วาระการประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานสภา -ขอตอนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวม

ประชุมทุกทาน การประชุมสภาสมัยวิสามัญคร้ังนี้ สืบเนื่องจากทางนายกเทศมนตรีไดยื่น
ขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญตอนายอําเภอขามสะแกแสงเพื่อเสนอใหสภาเทศบาลตําบล
หนองหัวฟานพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและเปนไปตามแผนงานของเทศบาล
และนายอําเภอขามสะแกแสงไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้

ประกาศอําเภอขามสะแกแสง...



๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๓

ประกาศอําเภอขามสะแกแสง
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
ดวยนายกเทศมนตรีตําบลหนองหัวฟานขออนุญาตเปดประชุมสภาเทศบาลสมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เนื่องจากมีความจําเปนตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
และเปนไปตามแผนงานของเทศบาล นั้น

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ {แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒} มาตรา ๒๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่
๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เร่ือง การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดให
นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ลําดับที่ ๒๑ ขอ ๒๑.๖ การเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ และอนุญาตใหขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ นายอําเภอขามสะแกแสงจึงให
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแต
วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด ๑๕ วัน ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกชัย  ธนผลผดุงกุล
(นายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล)
นายอําเภอขามสะแกแสง

ดังนั้น ประธานสภาเทศบาลจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอง
ประชุมเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน โดยไดเชิญผูบริหาร ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมในคร้ังนี้ดวยเพื่อชี้แจงรายละเอียดตาง ๆที่เกี่ยวของ ตอที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

ที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒

ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานสภา -ขอใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและสมาชิกทุกทานไดตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หากมีการแกไขขอใหยกมือ...

เลขานุการสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถิ่น
ทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนา
รายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวขึ้นอยางนอย

สองฉบับ...



๔

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๔

สองฉบับ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน
เพื่อใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น ซ่ึงทางฝายเลขานุการสภาไดจัดสงรายงาน
การประชุมสภา ใหกับทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และทางคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบพรอมสงคืนใหกับทางเลขานุการสภาเรียบรอยแลว

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ -เ รียนทานประธานสภาเทศบาล ผมในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนวาทางเลขานุการสภาไดจัดสงรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหกับทาง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุแลว คณะกรรมการไดตรวจสอบแลวพบวาตองมีการ
เพิ่มคําในบันทึกรายงานการประชุมคือ หนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๕ เพิ่มคําวา “เมืองนาท
ตะวันออก”และหนาที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒ จากทาย นามสกุลนายประจวบ “ศรีนอก” เปน
“สมัยกลาง” และไดสงคืนใหกับทางฝายเลขานุการสภาแกไขเพื่อจัดสงใหกับสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดตรวจ ดูกอนการประชุมเรียบรอยแลว

ประธานสภา -สมาชิกสภาทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมหรือไม... หากไมมี
จึงจะขอมติที่ประชุม

เลขานุการสภา -นับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏวาครบองคประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖

ประธานสภา -สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหยกมือ
-เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ประธานสภา -สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ใหยกมือ
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบา)

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ
๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม
๓.๑ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๙

เลขานุการสภา -ตามระเบียบวาระที่ ๓.๑ นี้ มีการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย จํานวน ๑๕ รายการ ซ่ึงเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแหลงที่มา
ของงบประมาณเทานั้น ไมใชเปนการแกไขในสาระสําคัญของรายการและไมมีความซับซอน
ดังนั้นจึงขอเรียนตอที่ประชุมวาสมาชิกสภาในที่ประชุมสามารถมีมติวาจะลงมติคร้ังเดียวทุก
รายการหรือจะลงมติทีละรายการ หลังจากผูบริหารชีแ้จงแลวก็ได

ประธานสภา -ที่ประชุมมีความเห็นวาอยางไร จะใหมีการลงมติทั้ง ๑๕ รายการคร้ังเดียวหรือ
จะลงมติทีละรายการ

มติที่ประชุม -เห็นชอบใหลงมติทั้ง ๑๕ รายการคร้ังเดียว
ประธานสภา...



๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๕

ประธานสภา -ก อนที่ จ ะมี ก ารประชุ ม ในวาระต อ ไป เพื่ อ ให เ ป น ไป ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๓๐ ขอหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับ
ประทานอาหารวางและทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย แลวกลับเขาหองประชุมโดยพรอมกัน
ในเวลา ๑๐.๔๕ น.

-เวลา ๑๐.๔๕ น. เลขานุการสภาไดใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ผูบริหารและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม และทําการนับจํานวนสมาชิกสภาปรากฏครบ
องคประชุม จึงเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ประธานสภา -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุมครบทั้ง ๑๑ ทานถือวาครบองคประชุม
จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๙

-ตามมติในที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลใหลงมติรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายทั้ง ๑๕ รายการคร้ังเดียว ดังนั้นจึงขอใหทางผูบริหารหรือ
ผูที่เกี่ยวของชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารวดเดียวทั้ง ๑๕ รายการ แลวทางประธานสภาจึงจะเปด
โอกาสใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หลังจากทางผูบริหารไดชี้แจงทั้ง ๑๕ รายการ
เรียบรอยแลว

นายกเทศมนตรี -ขอเรียนชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ดังนี้ การขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายคร้ังนี้
สืบเนื่องจากตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาล
ไดตั้งงบประมาณรายจายโดยระบุแหลงที่มาของงบประมาณไว คือจายจากเงินรายได
และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในรายการที่ระบุวาจายจากเงินรายไดนั้นเทศบาลยังสามารถ
บริหารงบประมาณได เนื่องจากวาเทศบาลยังมีรายไดเขามาเพียงพอตอการบริหาร
งบประมาณได แตในสวนที่ระบุแหลงที่มาของงบประมาณวาจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปนั้น
งบประมาณคาดวาจะไมเพียงพอตอการเบิกจายซ่ึงจะทําใหการบริหารงบประมาณไมเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายตอสภา ซ่ึงรายการที่เสนอขออนุมัติตอสภาในคร้ังนี้เปนรายจายที่ตั้งจาย
อยูในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง การอนุมัติเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอแจงรายละเอียดรายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายทั้ง
๑๕ รายการ ดังนี้

(๑)ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๙

-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

๑. จากเดิม...



๖

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๖

๑. จากเดิม
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสง ปริมาณงาน ขนาดกวาง

๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการกอสรางไมนอยกวา
๑๖๘ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๔/๒๕๕๙ ชุมชนหินตั้งพัฒนา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน ๙๖,๐๐๐ บาท

ขอแกไข
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสง ปริมาณงาน ขนาดกวาง

๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการกอสรางไมนอยกวา
๑๖๘ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๔/๒๕๕๙ ชุมชนหินตั้งพัฒนา
(ตั้งจายจากเงินรายได) จํานวน ๙๖,๐๐๐ บาท
๒. จากเดิม

-โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร  หรือพื้นที่ในการกอสรางไมนอยกวา
๒,๒๒๔ ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวง
สามัคคี จํานวน ๗๘๖,๖๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงาน ขนาดกวาง

๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร  หรือพื้นที่ในการกอสรางไมนอยกวา
๒,๒๒๔ ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวง
สามัคคี จํานวน ๗๘๖,๖๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)
๓. จากเดิม

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ริมทางหลวงชนบท ๑๐๑๕ ปริมาณงาน
ขนาดกวาง ๐.๓๕ เมตร  ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ชุมชนบานนอยจํานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ริมทางหลวงชนบท ๑๐๑๕ ปริมาณงาน ขนาด

กวาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร   ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ชุมชนบานนอย จํานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
๔. จากเดิม

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยโชคเสนห  ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๐.๓๕ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑๓/๒๕๕๙ ชุมชนหนองหัวฟาน  จํานวน ๑๔๑,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข...



๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๗

ขอแกไข
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยโชคเสนห  ปริมาณงาน ขนาดกวาง

๐.๓๕ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑๓/๒๕๕๙ ชุมชนหนองหัวฟาน  จํานวน ๑๔๑,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
๕. จากเดิม

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยประคองศิลป  ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ชุมชนหินตั้งพัฒนา  จํานวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยประคองศิลป  ปริมาณงาน ขนาดกวาง

๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ชุมชนหินตั้งพัฒนา  จํานวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
๖. จากเดิม

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยสวางจิตร  ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๐.๓๕ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ ชุมชนกลางบานสามัคคี  จํานวน ๗๘,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยสวางจิตร  ปริมาณงาน ขนาดกวาง

๐.๓๕ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ ชุมชนกลางบานสามัคคี  จํานวน ๗๘,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
๗. จากเดิม

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๘ ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๐.๓๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๙/๒๕๕๙ ชุมชนดอนตําแยรวมใจ  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ขอแกไข

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๘ ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๐.๓๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๙/๒๕๕๙ ชุมชนดอนตําแยรวมใจ  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
๘. จากเดิม

-โครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
-งานปรับพื้นที่ ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร

-งานกอสรางสนาม...



๘

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๘

-งานกอสรางสนาม คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๓/๒๕๕๙ ชุมชนเมืองนาทสัมพันธตะวันตก
งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
-งานปรับพื้นที่ ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
-งานกอสรางสนาม คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร

ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๓/๒๕๕๙ ชุมชนเมืองนาทสัมพันธตะวันตก
งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท   (ตั้งจายจากเงินรายได)
๙. จากเดิม

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยชื่นฤดี  ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๐.๓๕ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑๒/๒๕๕๙ ชุมชนดอนตําแยรวมใจ จํานวน ๘๒,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยชื่นฤดี  ปริมาณงาน ขนาดกวาง

๐.๓๕ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑๒/๒๕๕๙ ชุมชนดอนตําแยรวมใจ จํานวน ๘๒,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
๑๐. จากเดิม

-โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ําริมทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๑๕
(หนองหัวฟาน-หญาคา) ปริมาณงาน ทอ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ เมตร
พรอมบอพักขนาด ๑.๖๐x๑.๖๐x๑.๘๐ เมตร จํานวน ๑๕ บอ ยาวรวม ๒๒๕.๐๐ เมตร
งบประมาณกอสราง ๘๒๓,๔๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ําริมทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๑๕

(หนองหัวฟาน-หญาคา) ปริมาณงาน ทอ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ เมตร
พรอมบอพักขนาด ๑.๖๐x๑.๖๐x๑.๘๐ เมตร จํานวน ๑๕ บอ ยาวรวม ๒๒๕.๐๐ เมตร
งบประมาณกอสราง ๘๒๓,๔๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินรายได)
๑๑. จากเดิม

-โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๒.๓๗ เมตร
ยาว ๗.๗๐ เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๑๘.๒๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๐/๒๕๕๙ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน งบประมาณ
ตั้งไว ๗๘,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล ปริมาณงาน

-งานเวที...



๙

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๙

-งานเวที ขนาดกวาง ๒.๗๓ เมตร ยาว ๗.๗๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร
-งานผนังเวที ขนาดกวาง ๗.๗๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบล

หนองหัวฟานเลขที่ ๒๘/๒๕๕๙ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ

ถนน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
คาครุภัณฑสํารวจ

๑๒. จากเดิม
คาครุภัณฑสํารวจ
-เคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดสัญญาณ

ดาวเทียมจํานวน ๑ เคร่ือง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑) มีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
๒) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
๓) บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา ๒,๐๐๐ จุด และสรางเสนทางได ๒๐๐

เสนทาง
๔) บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติดุถึง ๑๐,๐๐๐ จุด
๕) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู  และขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญไมนอยกวา

๕๐๐,๐๐ ตําแหนง
๖)มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
๗) มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานทางUSB port แบบ High Speed

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ขอแกไข
คาครุภัณฑสํารวจ
-เคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดสัญญาณ

ดาวเทียม จํานวน ๑ เคร่ือง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑) มีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
๒) มีจอภาพแสดงผลแบบ lCD
๓) บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา ๒,๐๐๐ จุด และสรางเสนทางได ๒๐๐

เสนทาง
๔) บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติดุถึง ๑๐,๐๐๐ จุด
๕) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญไมนอยกวา

๕๐๐,๐๐ ตําแหนง
๖)มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
๗)มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานทาง USB port แบบ High Speed

(ตั้งจายจากเงินรายได)
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

๑๓. จากเดิม
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

-เพื่อจายเปนคาเคร่ืองพิมพ...



๑๐

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๐

-เพื่อจายเปนคาเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกสําหรับกระดาษขนาด A๓
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด เอ๔ ไมนอยกวา ๓๐ หนาตอ

นาที หรือ ๑๐.๒ ภาพตอนาที
-ความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ เอ๔ ไมนอยกวา๑๗ หนาตอนาที หรือ ๘.๑

ภาพตอนาที
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
-สามารถใชไดกับ เอ๓ เอ๔ Letter  Legal และCustom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา ๑๐๐ แผน (ตั่งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ขอแกไข
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
-เพื่อจายเปนคาเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกสําหรับกระดาษขนาด A๓
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด เอ๔ ไมนอยกวา ๓๐หนา

ตอนาที หรือ ๑๐.๒ ภาพตอนาที
-ความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ เอ๔ ไมนอยกวา ๑๗ หนาตอนาที

หรือ ๘.๑ ภาพตอนาที
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) หรือUSB ๒.๐หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
-สามารถใชไดกับ เอ๓ เอ๔ Letter  Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได

ไม นอยกวา ๑๐๐ แผน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
๑๔. จากเดิม

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมปรับปรุงพัสดุครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อยู
ในความดูแลของเทศบาลเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ งบประมาณตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมปรับปรุงพัสดุครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อยู

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  งบประมาณตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง
๑๕. จากเดิม

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่ งกอสราง ซ่ึงมิ ใช เปนการซอมแซมตามปกติ )  เชน
คาซอมแซมถนน ฯลฯ งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขอแกไข...



๑๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๑

ขอแกไข
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจายที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสรางซ่ึงมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ) เชน  คาซอมแซม
ถนน ฯลฯ งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินรายได)

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายรายการที่นายกเทศมนตรีชี้แจงจํานวน
๑๕ รายการ หรือไม....หากไมมีทานใดจะอภิปรายจึงจะขอมติ

เลขานุการสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖ นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุม
แลวมีสมาชิกสภาในที่ประชุมจํานวน ๑๑ ทาน ครบองคประชุม

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายจํานวน ๑๕ รายการ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบให เปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอขออนุมัติ จํานวน ๑๕ รายการ

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗)

ประธานสภา -ในวาระการประชุมที่ ๓.๒ นี้ เปนการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเพิ่ม
หมวดคาครุภัณฑ อํานาจอนุมัติเปนของสภาทองถิ่นซ่ึงทางผูบริหารไดยื่นญัตติเสนอตอสภา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ จํานวน ๒ รายการ ขอนําเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาวาจะใหมีการลงมติ
คร้ังเดียวหรือจะใหมีการลงมติทีละรายการ หลังจากที่มีการชี้แจงจากนายกเทศมนตรีหรือจาก
เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของและสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายเรียบรอยแลว

มติที่ประชุม -มีมติใหลงมติจํานวน ๒ รายการคร้ังเดียว
ประธานสภา -ขอใหทานนายกเทศมนตรีหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดตอสภา

เทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
นายกเทศมนตรี -การขอโอนงบประมาณรายจายเพิ่มในคร้ังนี้จะขอโอนลดจากโครงการกอสราง

สนามกีฬาตานยาเสพติด งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการกอสรางสนาม
กีฬานี้ไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวนสาเหตุที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดใหทางนิติกรไดชี้แจงตอที่ประชุมตอไป

นายปราการ ถุงพุทซา -ขอเรียนแจงระเบียบที่เกี่ยวของกับการขอใชที่สาธารณะ เนื่องจากสถานที่ที่จะ
กอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติดนี้ถือเปนที่สาธารณะซ่ึงการขอใชประโยชนจะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามระเบียบนี้กําหนดให
ทองถิ่นเปนผูดูแลรักษารวมกับอําเภอ แตไมมีอํานาจเขาใชประโยชน หากจะใชประโยชน
จากที่สาธารณะนี้จะตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
หากสวนราชการมีความประสงคจะเขาไปใชในที่สาธารณะตองดําเนินการ

๑. การขอถอนสภาพ...



๑๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๒

๑.การขอถอนสภาพ ๒.การขอใช ตามวัตถุประสงคที่จะใช
-สําหรับที่สาธารณะปาชาเมืองนาท วัตถุประสงคการใชรวมกันของประชาชนคือมี

ไวเพื่อฝงศพ หรือเปนสถานที่ฌาปนกิจศพเทาน้ัน แตเทศบาลประสงคที่จะกอสรางเปนสนามกีฬา
ซ่ึงผิดวัตถุประสงคของที่สาธารณะดังกลาว จึงจะตองดําเนินการขอถอนสภาพที่ดินและขอใชให
เสร็จสิ้นตามกระบวนการกอนจึงจะสามารถดําเนินการกอสรางสนามกีฬาได ประกอบกับหนังสือสั่ง
การของจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม ๑๙๑๘.๔/๗๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
แจงเวียนซักซอมการปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว๒๙๔๖๖ ลงวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการดําเนินโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล ขอ ๔ กรณีกิจกรรมตามโครงการเปนการใชประโยชนในที่ดินซ่ึงมีลักษณะการกอสราง
หรือปลูกสรางอาคารถาวรจะตองดําเนินการขอถอนสภาที่ดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง(๑) โดย
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงหาก
ทบวงการเมืองมีความจําเปนเรงดวน ที่จะตองใชประโยชนในที่ดินของรัฐกอนที่การดําเนินการถอน
สภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวจะแลวเสร็จ ก็สามารถยื่น คําขออนุญาตใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐเปนการชั่วคราวได ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดินพ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/
ว๓๓๑๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

ดังนั้น การกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติดของเทศบาลจึงยังไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงในสวนนี้ทางงานนิติกรไดรับ
มอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีใหรีบดําเนินการโดยดวน แตทั้งนี้ตองเปนไปดวยความ
ถูกตองตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด จึงนําเรียน
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณาโอนงบประมาณเพิ่มคร้ังนี้

นายกเทศมนตรี -ตามที่ทางนิติกรของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดเรียนแจงถึงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการดําเนินการ ทางเทศบาลยังตองดําเนินการใหถูกตองเพื่อ
ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาภายหลังซ่ึงการดําเนินการขอถอนสภาพหรือขึ้นทะเบียนที่ดิน
ของรัฐเพื่อประโยชนในราชการมีขั้นตอนและกระบวนการที่ใชระยะเวลานานซ่ึงคาดวาจะไม
สามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้  ดังนั้นทางผูบริหารจึงพิจารณาขอใช
งบประมาณนี้ใชในการกิจการที่มีความจําเปนกอน

-รายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มมีสองรายการ คือ โครงการปรับปรุง
หองประชุมสภาเทศบาล เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณเพิ่มสืบเนื่องจากตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ ไดตั้งงบประมาณไวเพื่อการปรับปรุงหองประชุมสภา
ไมมีงานผนังรวมอยูดวยเนื่องจากมีขอจํากัดเร่ืองงบประมาณจึงวางแผนการปรับปรุงเพียง
แคยกพื้นเวทีขึ้นสูงเทานั้น แตเมื่อตอมาทางผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวามีงบประมาณ
ที่ยังไมมีความจําเปนเหลืออยูเพียงพอที่จะดําเนินการปรับปรุงหองประชุมโดยการเพิ่ม
งานผนังเวทีได จึงใหชางไดดําเนินการแกไขแบบแปลนใหมโดยเพิ่มงานผนังเวที ทําใหปริมาณ
งานเพิ่มและตองเพิ่มวงเงินงบประมาณอีก ๔๑,๓๐๐ บาท จึงนําเสนอตอที่ประชุมสภา
เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพิ่ม รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุง...



๑๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๓

๑.โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล ปริมาณงาน
-งานเวที ขนาดกวาง ๒.๗๓ เมตร ยาว ๗.๗๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร
-งานผนังเวที ขนาดกวาง ๗.๗๐ เมตร สูง ๒.๒๖ เมตร ตามแบบเทศบาล

ตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๘/๒๕๕๙ งบประมาณตั้งไว ๗๘,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่มคร้ังนี้
๔๑,๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๙,๓๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)

ขอโอนลดจาก
-โครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
-งานปรับพื้นที่ ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
-งานกอสรางสนาม คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร

ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๓/๒๕๕๙ ชุมชนเมืองนาทสัมพันธตะวันตก
งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ขอโอนลด ๔๑,๓๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๓๕๘,๗๐๐ บาท

สวนรายการโอนเพิ่มแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย
ใหทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอโอนเพิ่มตอสภาเพื่อพิจารณา

นางสาวพิมพพร พิมพปรุ -ในสวนของการขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มรายจายเพื่อใหไดมา
ซ่ึงบริการ  ตั้งอยูในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ซ่ึงสํานักปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานนั้น
ทางสํานักปลัดเทศบาลไดตรวจสอบงบประมาณแลวพบวางบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น
๑๑๘,๘๙๕ บาท ซ่ึงคาดวาจะไมเพียงพอตอการเบิกจาย เนื่องจากงบประมาณในสวนนี้จะเปน
คาใชจายในการจางเหมาตาง ๆ เชน จางเหมาแรงงาน จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ
และอื่น ๆ และทางเทศบาลได รับแจงจากกรมสง เสริมการปกครองสวนทองถิ่นวา
กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยขอให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใหความรวมมือสนับสนุนและดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการดําเนินการออก
เสียงประชามติเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยไดรับความรวมมืออันดี
จากทุกภาคสวน จึงแจงใหจังหวัดแจงขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือและสนับสนุนคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รวมทั้งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด ซ่ึงทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดขอความรวมมือมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในการประชาสัมพันธการ
ลงประชามติโดยการจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ การจัดทําคูมือเผยแพรตาง ๆ ซ่ึงทาง
เทศบาลตองใหความรวมมือ งบประมาณที่คงเหลือคาดวาจะไมเพียงพอ ดังนั้นเพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการดําเนินไปดวยความเรียบรอย และปองกันการเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ งบประมาณคงเหลือกอนโอน
๑๑๘,๘๙๕ บาท โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม ๒๑๘,๘๙๕ บาท

ขอโอนลดจาก...



๑๔

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๔

ขอโอนลดจาก
-โครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
-งานปรับพื้นที่ ๓๒,๐๐๐ จารางเมตร
-งานกอสรางสนาม คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร

ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๓/๒๕๕๙ ชุมชนเมืองนาทสัมพันธตะวันตก
งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด ๓๕๘,๗๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ขอโอนลด
๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๒๕๘,๗๐๐ บาท

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายรายการขอโอนงบประมาณเพิ่มจํานวน
๒ รายการนี้หรือไม... หากไมมีจะดําเนินการขอมติที่ประชุม ขอใหทางเลขานุการสภานับ
องคประชุมกอนลงมติ

เลขานุการสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖ นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุม
แลวมีสมาชิกสภาในที่ประชุมจํานวน ๑๑ ทาน ครบองคประชุม

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณเพิ่มจํานวน ๒ รายการ
ตามที่ผูบริหารเสนอมา ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบให โอนงบประมาณรายจายเพิ่ม จํานวน ๒ รายการ
งบประมาณโอนเพิ่มครั้งน้ีรวมทั้งส้ิน ๑๔๑,๓๐๐ บาท

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตั้งเปนรายการใหม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗)

๑. ติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (ภาครับ)
ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกขาย) จํานวน ๔ ชุด งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (จายจากเงิน
รายได)

ประธานสภา -ตามระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผูบริหารยื่นญัตติเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ
ตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน ๑ รายการ คือ เพื่อติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรสาย (ภาครับ)  ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกขาย) จํานวน ๔ ชุด งบประมาณทั้งสิ้น
๒๕๐,๐๐๐ บาท  ใหผูบริหารชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอโอนตั้งเปนรายการใหม

นายกเทศมนตรี -การขอโอนงบประมาณตั้งเปนรายการใหมเพื่อจายเปนคาติดตั้งเคร่ืองกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (ภาครับ) หรือที่เรียกกันวาติดตั้งหอกระจายขาว สาเหตุที่มี
การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมสืบเนื่องจากทางเทศบาลไดรับแจงจาก
ประชาชนวาเสียงตามสายของเทศบาลยังไดยินไมทั่วถึงในบางจุด ซ่ึงผูบริหารเทศบาลตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรับรูขอมูลขาวสารที่เทศบาลไดสงผานทางเสียงตามสายเพราะการ
ประชาสัมพันธเสียงตามสายเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเปนอยางมาก

เนื่องจากผูรับขาวสาร...



๑๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๕

เนื่องจากผูรับขาวสารจากการประชาสัมพันธเสียงตามสายเปนประชาชนที่อยูในพื้นที่เปน
ประชาชนสวนใหญและเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการรับรูขาวสารของทางราชการผาน
ทางเสียงตามสาย เมื่อทางกองชางไดสํารวจและรายงานผูบริหารแลววาควรติดตั้งชุดภาครับ
สัญญาณตรงจุดไหน ทางผูบริหารเห็นวาโครงการกอสรางสนามกีฬาของเทศบาลไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ และโครงการดังกลาวมีงบประมาณ
คงเหลือเพียงพอ จึงเสนอขอโอนงบประมาณคงเหลือไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คือ โครงการติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรสาย (ภาครับ)  ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกขาย) จํานวน ๔ ชุด งบประมาณทั้งสิ้น
๒๕๐,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินรายได) จุดที่ ๑ บริเวณหนาสํานักงาน จุดที่ ๒ บริเวณศาลา
กลางหมูบานหมูที่ ๕ จุดที่ ๓ บริเวณสามแยกหนาบานทานรองประธานสภา จุดที่ ๔ บริเวณ
บานวัดหนาโรงเรียนบานเมืองนาท เมื่อติดตั้งเสร็จทั้งสี่จุดนี้แลวคาดวาขีดความสามารถในการ
รับฟงขาวสารของเทศบาลจะเกิดประโยชนสูงสุด แมขายที่อยูในสํานักงานสามารถติดลูกขายได
ถึง ๒๐ จุด สามารถขยายจุดรับสัญญาณไดอีกมาก โดยขอโอนลดจาก

-โครงการกอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติด โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
-งานปรับพื้นที่ ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
-งานกอสรางสนาม คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร

ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๓/๒๕๕๙ ชุมชนเมืองนาทสัมพันธตะวันตก
งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอนลดคร้ังนี้ ๒๕๘,๗๐๐ บาท
ขอโอนลดคร้ังนี้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดคร้ังนี้ ๘,๗๐๐ บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ประธานสภา -รายละเอียดตาง ๆ ผูบริหารก็ไดอธิบายและชี้แจงใหกับทางสมาชิกสภาไดรับ
ทราบอยางละเอียดแลว สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายการขอโอนงบประมาณตั้งจาย
เปนรายการใหมโครงการติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (ภาครับ)
ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกขาย) จํานวน ๔ ชุด  หรือไม... หากไมมีจะดําเนินการขอมติที่ประชุม
ขอใหทางเลขานุการสภานับองคประชุมกอนลงมติ

เลขานุการสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖ นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุมแลวมี
สมาชิกสภาในที่ประชุมจํานวน ๑๑ ทาน ครบองคประชุม

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม
โครงการติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (ภาครับ)  ชุดภาครับสัญญาณ
(ลูกขาย) จํานวน ๔ ชุด  งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายตั้งจายเปนรายการใหมโครงการ
ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (ภาครับ)  ชุดภาครับสัญญาณ
(ลูกขาย) จํานวน ๔ ชุด  งบประมาณทั้งส้ิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓.๔ ขอความเห็นชอบ...



๑๖

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๖

๓.๔ ขอความเห็นชอบรื้อถอนโรงรถจากสํานักงานเทศบาลหลังเกา
ประธานสภา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการขอรื้อถอนโรงรถ

จากสํานักงานเทศบาลหลังเกา กอนที่จะเปดโอกาสใหกับสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายและลงมติ
นายกเทศมนตรี -การขอความเห็นชอบร้ือถอนโรงจอดรถจากสํานักงานเกา ซ่ึงเราไดขอ

สาธารณสุขใชและเมื่อยายมาสํานักงานใหมทางเทศบาลไดดําเนินการสงคืนใหกับสาธารณสุข
ตามระเบียบเรียบรอยแลว  ทางกองชางไดเสนอรายงานมาวาปจจุบันกองชาง และงานปองกัน
มีครุภัณฑเคร่ืองมือชาง แผงกั้นจราจร เตนท เกาอี้ โตะ จํานวนเพิ่มมากขึ้นจึงมีปญหาในเร่ือง
สถานที่เก็บรักษา ซ่ึงทางกองชางเห็นวาพื้นที่บริเวณดานหลังกองชางยังมีพื้นที่วางอยูเปน
จํานวนมาก ควรที่จะปรับเปลี่ยนใหเปนสถานที่เก็บครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ ของเทศบาลเพื่อ
บํารุงรักษาใหมีสภาพพรอมใชงาน เนื่องจากปจจุบันหองเก็บของที่มีอยูไมเพียงพอ จึงเสนอ
ขอร้ือถอนโรงเก็บรถจากสํานักงานเทศบาลหลังเกามาตอเติมดานหลังกองชางใหสามารถเก็บ
ครุภัณฑสิ่งของตาง ๆ ซ่ึงตามระเบียบการที่เราร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่เปนสมบัติของเราโรงจอด
รถนั้นถือเปนสมบัติของเทศบาล ซ่ึงเราสามารถร้ือถอนไดแตตัวอาคารที่เราตอเติมหองทํางาน
ดานหลังนั้นเราไมร้ือเทากับยกใหทางสาธารณสุขไปเลย ซ่ึงทางผูบริหารคิดวาคุมคาที่จะร้ือถอน
โรงจอดรถหลังเกามาเพราะหากไมร้ือถอนมาและทําการกอสรางใหมตองใชงบประมาณสูง
ในการกอสรางสถานที่เก็บครุภัณฑ หากร้ือถอนโรงจอดรถเดิมมาจะเกิดความคุมคามากวา
เหล็กที่เปนหลังคาก็สามารถนํามาใชได ลวดตะแกรงก็ใชได แมแตกระเบื้องที่มุงอยูก็สามารถมา
มุงได แตกอนที่จะดําเนินการร้ือถอนทางผูบริหารจึงนําปรึกษาตอที่ประชุมสภาเพื่อรวม
พิจารณาวาจะเห็นชอบใหร้ือถอนหรือไม หากทางสภาคิดวาการร้ือถอนจะเกิดประโยชนตอ
เทศบาลก็พิจารณาใหความเห็นชอบหรือมีความเห็นเปนเชนไรทางผูบริหารก็พรอมที่จะปฏิบัติ
ตามมติของสภา

ประธานสภา -ทางผูบริหารไดใหเหตุผลในการขอความเห็นชอบร้ือถอนโรงรถหลังเกา
ทางสมาชิกทานใดจะมีขอซักถามเกี่ยวกับการร้ือถอนโรงรถคร้ังนี้

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ-การขอมติของทานนายกเทศมนตรีนั้นทางสมาชิกเห็นดวยและอนุมัติ
ทุกรายการแตในวาระนี้ใชคําวาร้ือถอนแตความคิดคือนาจะสรางไวแลวคงเดิมนั้นคือแนวคิด
ของผมคําวาร้ือถอนนี่คือการทําลายหรือไมเมื่อสรางแลวอยากใหคงอยูไป แตดวยเหตุผลของ
นายกเทศมนตรีทานจะร้ือถอนมาเพื่อประโยชนของเทศบาลเรา แตถาหากเราไมร้ือถอนแตเรา
หางบประมาณอื่นในมากอสรางเพราะอยูใกลถนนหลวงทานใดผานมาเห็นอาจจะคิดวาเปนการ
ทุบทิ้ง เขาจะไมมองไปวาร้ือถอนแลวนํามาสรางใหมใหเกิดประโยชน

นายกเทศมนตรี -ขออนุญาตทานสมาชิกชี้แจงเพิ่มเติมวาตรงนี้ทานสมาชิกอาจคิดวาเปนการร้ือ
ถอนทุบทิ้งแตเหตุผลที่ขอคือร้ือมาเพื่อกอสรางใหมเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ เปนการร้ือถอนไมใช
ทุบทิ้งหรือเปนการทําลาย การทําลาย ความหมายคือ การทุบทิ้ง ของเราคือเราตองการ
โครงสรางหลังคา ตะแกรง หลังคา กอนที่จะนําเร่ืองนี้เขามาเสนอตอที่ประชุมสภาผมไดมีการ
พูดคุยกับทางเทศบาลตําบลขามสะแกแสง เทศบาลตําบลขามสะแกแสงเมื่อคร้ังเปนสุขาภิบาล
ไดกอสรางโรงรถอาคารปองกันที่หลังอําเภอดานหลังสาธารณสุขอําเภอทานที่เคยผานไปจะเห็น
วาเมื่อกอนนั้นจะเปนสถานที่จอดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะของเทศบาลตําบล
ขามสะแกแสงแตพอเทศบาลตําบลขามสะแกแสงยายไปอยูที่เทศบาลใหมทางอําเภอก็ยังไปให

ทางเทศบาล...



๑๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๗

ทางเทศบาลตําบลขามสะแกแสงมาร้ือโรงจอดรถเพราะเปนสมบัติของเทศบาล เมื่ออําเภอ
ตองการที่จะใชพื้นที่ทําประโยชนอื่นเทศบาลตําบลขามสะแกแสงก็ตองไปดําเนินการร้ือถอน
ออกมาเนื่องจากทางอําเภอขามสะแกแสงไดงบประมาณเพื่อกอสรางเปนโรงจอดรถของอําเภอ
ขามสะแกแสง เทศบาลขามสะแกแสงก็ยังตองเปนผูรับผิดชอบในการร้ือถอน ของเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานก็เชนเดียวกันทางสาธารณสุขเปนเจาของในปจจุบันทางสาธารณสุขยังไมมี
ความตองการที่จะดําเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตถาตอไปทางสาธารณสุขมีโครงการที่จะดําเนินการ
ใด ๆ แลวโรงจอดรถของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานยังคงอยูหากตองมีการร้ือถอนเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานก็ตองเปนผูรับผิดชอบในการร้ือถอน ตามที่แจงตอสภาการที่เราจะตั้ง
งบประมาณในการกอสรางใหมนั้นไดครับเทศบาลสามารถตั้งงบประมาณในการกอสรางไดแต
ในความเห็นของนายกเทศมนตรีถาหากเราร้ือถอนจากตรงนั้นมาซ่ึงการร้ือถอนไมกระทบตอตัว
อาคารหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของสาธารณสุขอําเภอ นายกเทศมนตรีคิดวาเปนการ
ประหยัดงบประมาณของทางราชการโดยถือวาเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชน
สูงสุด และเปนการประหยัดงบประมาณของเทศบาลดวย งบประมาณหากจะกอสรางใหมตอง
ใชเงินประมาณสองถึงสามแสนบาทหากทางเทศบาลนําไปใชใหเกิดประโยชนอื่นใหกับ
ประชาชนในพื้นที่จะสามารถกอใหเกิดประโยชนไดมาก จึงนําเร่ืองนี้มาหารือตอสภา โดยได
มอบใหชางไปศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของวาหากเราร้ือถอนมาจะสงผลกระทบกับ
อะไรบาง ตามระเบียบสามารถกระทําไดหรือไม มีขั้นตอนยังไง หลังจากไดรายละเอียดแลวจึง
นําเรียนตอสภา แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับสภาวาจะมีความเห็นเปนอยางไร

ประธานสภา -ทางทานนายกเทศมนตรีก็ไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมอีกเหตุผลถึงเร่ืองประโยชน
การใชงาน มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม กอนที่จะขอมติที่ประชุม

เลขานุการสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖ นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุมแลวมี
สมาชิกสภาในที่ประชุมจํานวน ๑๑ ทาน ครบองคประชุม

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบให เทศบาลร้ือถอนโรงจอดรถ
ตามที่ผูบริหารเสนอ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหเทศบาลรื้อถอนโรงจอดรถตามที่ผูบริหารเสนอ
-เห็นชอบ ๙ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา,นายดํารงศักดิ์ กันนิดา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ การใชอาคารสํานักงานเทศบาลหลังเกา

ประธานสภา -การใชประโยชนจากอาคารสํานักงานเทศบาลหลังเกาผมไดติดตามมาตลอด
ทางนายกเทศมนตรีไดทําเร่ืองคืนใหกับทางสาธารณสุขไปแลวแตผมไดขอไววาทางโรงเรียน
ศูนยการศึกษาพิเศษไดติดตอจะขอใชสํานักงานเทศบาลหลังเกาในการเปดการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียนพิการ ผมไดขอตอทานนายกเทศมนตรีแตทางทานนายกเทศมนตรีแจงใหตอง
ติดตอขอกับทางสาธารณสุขซ่ึงในเบื้องตนคือผูอํานวยการผอ.รพ.สต.หนองหัวฟาน เนื่องจากได
สงคืนใหกับทางสาธารณสุขไปแลว ทาง ผอ.รพ.สต. หนองหัวฟานก็อนุญาตแตขาดงบประมาณ
ทางโรงเรียนการศึกษาพิเศษอยากมีที่ทํางานในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน จึงขอฝาก

นายกเทศมนตรี...



๑๘

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๘

นายกเทศมนตรีวาหากมีงบประมาณในสวนไหนที่สามารถใหความชวยเหลือไดก็ขอใหทาง
เทศบาลไดพิจารณาชวยเหลือเด็กพิการนี้ดวย ทางอําเภออื่น ๆ เขามีกันหลายที่แตที่เทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานยังไมมียังขาดอุปกรณสื่อการเรียนการสอน

นายกเทศมนตรี -ขออนุญาตชี้แจงเร่ืองการใชอาคารสถานที่ตอที่ประชุมสภาดังนี้ ทางศูนยการ
เรียนพิเศษไดเขามาหาและแจงวาเขาไดมาสํารวจจํานวนเด็กพิการวาถาตั้งศูนยสาขา
ที่หนองหัวฟานแลวจะมีเด็กนักเรียนจํานวนกี่คนและปจจัยหลายๆอยางตามเง่ือนไขวามีเด็ก
พิการประมาณไมถึงสิบคนเขาไมสามารถเปดไดจึงไดนําไปเปดที่เมืองคง คนพิการในเขต
ตําบลเราตองไปรวมที่ศูนยเมืองคง ซ่ึงทางเทศบาลก็ไดแจงไปแลววาเทศบาลยินดีใหความ
ชวยเหลือและใหความรวมมือเต็มที่  แตเ ร่ืองการขอใชสํานักงานเทศบาลหลังเกานั้ น
นายกเทศมนตรีไดแจงไปแลววาหากทางศูนยตองการใชตองดําเนินการติดตอขอใชกับทาง
สาธารณสุขโดยตรงเนื่องจากเทศบาลไมใชเจาของหรือผูดูแลจึงไมมีอํานาจในการอนุญาต

ที่ประชุม -รับทราบ
๔.๒ การวางทอนํ้าประปา

ประธานสภา -ขอสอบถามทางกองชางถึงการวางทอประปา เห็นผูรับจางวางทอประปายาว
ตลอดไมมีตรงไหนที่เวนวรรคเพื่อตอน้ําเขาบาน ไมทราบวาแบบแปลนการวางทอเปนแบบไหน
ผูรับจางทําถูกตองตามแบบหรือไมขอใหทางกองชางไปดูใหดวย

นายกเทศมนตรี -ขอเรียนแจงเร่ืองการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางระบบประปาของ
เทศบาลวาขณะนี้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว ซ่ึงทางกองชางและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได
ติดตามตลอดสวนราชการที่เกี่ยวของกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงมีอยูสามสวนราชการคือกอง
ชางมีหนาที่ในการแกไขแบบแปลน การประมาณราคา กองคลังมีหนาที่ในการบริหารสัญญา
และกองการประปามีหนาที่ในการดูแลระบบการภายในการผลิตหรือระบบของทอเมนใน
ซอยตาง ๆ และในตอนนี้ทางผูวาราชการจังหวัดก็ไดอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
เรียบรอยแลว การวางทอประปานั้นมีแบบแปลนที่แนนอนชัดเจนครับ ขอใหทางกองชาง
รายงานผลความคืบหนาและอธิบายแบบแปลนการวางทอตอที่ประชุมสภา

ผูอํานวยการกองชาง -สําหรับโครงการที่เราตัดทอนคางานออกจากเนื้องานกอสราง ทางจังหวัด
นครราชสีมาไดพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณและการแกไขสัญญา
จางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มาเรียบรอยแลวรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญมาก บานหนอง
หัวฟาน หมูที่ ๕ วงเงินตามสัญญาจาง ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีคางานลดลงและตองคืนเงินคางาน
ที่ไมไดดําเนินการเปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๘๔๓ บาท (รวมคา FactorF) รายละเอียดที่ขอ
เปลี่ยนแปลงคือ โครงการงานฐานรากประเภทโครงสรางคอนกรีต (เสาเข็ม) กอสรางหอถังสูง
จากเดิมตอกเสาเข็มขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว๒๐ เมตร จํานวน ๘ ตน งบประมาณ
๗๒,๖๓๑.๘๖ บาท เปนตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๖ เมตร
จํานวน ๘ ตน งบประมาณ ๒๑,๗๘๙.๖๐ บาท เนื่องจากผลการทดสอบคาน้ําหนักบรรทุก
ปลอดภัยของดินบริเวณกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญมาก บานหนองหัว
ฟาน หมูที่ ๕ ใชฐานรากชนิดตอกเสาเข็มขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖ เมตร สามารถรับน้ําหนักได
โดยปลอดภัย ๓๐ ตัน/ตน

๒.โครงการกอสราง...



๑๙

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๑๙

๒. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ บานดอนทะยิง
หมูที่ ๓ วงเงินตามสัญญาจาง ๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท  มีคางานลดลงและตองคืนเงินคางานที่ไมได
ดําเนินการเปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๑๙๘.๕๘ บาท ( ร ว ม ค า FactorF) ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ ข อ
เปลี่ยนแปลงโครงการงานฐานรากประเภทโครงสรางคอนกรีต (เสาเข็ม) จํานวน ๔ รายการ
เนื่องจากผลการทดสอบคาน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของดินบริเวณกอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ บานดอนทะยิง หมูที่ ๓ ใชฐานรากชนิดไมตอกเสาเข็ม ความลึก
ของฐานราก ๑-๓ เมตร จากระดับดินเดิม สามารถรับน้ําหนักไดสูงสุดได ๒๐ตน/ตารางเมตร

๒.๑ กอสรางโรงสูบน้ํา จากเดิมตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหนาตัด ๑๘๐ ตารางเซนติเมตร ยาว ๖ เมตร เสนรอบรูป
๗๗ เซนติเมตร จํานวน ๘ ตน เปนไมตอกเสาเข็มใชฐานรากแผ งบประมาณสงคืน
๕,๒๘๑.๕๗ บาท

๒.๒ กอสรางระบบกรองน้ําผิวดิน จากเดิมตอกเสาเข็มคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง หนาตัด ๑๘๐ ตารางเซนติเมตร ยาว ๖ เมตร เสนรอบรูป
๗๗ เซนติ เมตร จํ านวน ๕๑ ตน  เปนตอกเสาเข็ม ใช ฐานแผ  งบประมาณส งคื น
๕๓,๙๐๐.๒๙ บาท

๒.๓ กอสรางถังน้ําใส จากเดิมตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
คอนกรีตอัดแรงหนาตัด ๑๘๐ ตารางเซนติเมตร ยาว ๖ เมตร เสนรอบรูป ๗๗ เซนติเมตร
จํานวน ๕๗ ตน เปนไมตอกเสาเข็มใชฐานรากแผ งบประมาณสงคืน ๖๑,๓๙๙.๘๓ บาท

๒.๔กอสรางหอถั งสู ง  จากเดิม  ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จํานวน ๘ ตน เปนไมตอกเสาเข็มใชฐานรากแผ
งบประมาณสงคืน ๑๘๔,๘๒๕.๓๔ บาท

การเปลี่ยนแปลงทั้ง ๒ โครงการ ไมทําใหทางราชการเสียประโยชนทางผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงไดพิจารณาอนุมัติ สวนเร่ืองการวางทอที่จะใหประชาชนไดตอ
ทอเขาบานนั้นมีอยู เปนไปตามแบบแปลนที่กําหนดไว

นายกเทศมนตรี -ในการวางทอของผูรับจางที่ตองวางแบบยาวเลยเหตุผลเพราะตองการดูการ
ไหล ของน้ํา วาอยูในระดับใดความแรงของน้ําทดสอบการร่ัวซึมของน้ํา หลังจากนี้เขาจะวางทอ
และตอตามแบบ เชนในบริเวณสามแยกมีตัวตอแยกออกไปอีก ผูรับจางจะดําเนินการทีหลัง
หลังจากวางทอกอนในสวนของโครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ ๕ ทางเทศบาลไดแจงให
ทางผูรับจางเขามาลงมือปฏิบัติงานตอแลว

ในสวนของเงินเหลือจายจากการลดคางานลงไดมอบหมายใหทางกองการ
ประปาจัดทําโครงการเพื่อขอเงินเหลือจาย สําหรับเร่ืองเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอแจงเพียงเทานี้

ที่ประชุม -รับทราบ
๔.๓ เรื่องการขออนุญาตขุดลอกลําหวยตลุงหวา

นายกเทศมนตรี -เร่ืองการขออนุญาตขุดลอกลําหวยตลุงหวา ตามที่เทศบาลไดดําเนินการขอ
อนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทําการขุดลอกลําหวยตลุงหวาซ่ึงไดดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่
ตื้นเขิน พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงทางผูว าราชการจังหวัดนครราชสีมาไดอนุญาตมาแลว เมื่อ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยใหเทศบาลตําบลหนองหัวฟานดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไข

ระเบียบ...



๒๐

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๒๐

ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดไว เพื่อปองกันมิใหผูดําเนินการขุดลอกกอใหเกิดความเดือดรอน
เสียหายแกราษฎร หลังจากที่ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาไดแจงอนุญาตใหขุดลอกลําหวย
แลวนั้น ทางเทศบาลไดออกไปประชาคมหมูบานที่ชุมชนตลุงหวา เพื่อชี้แจงรายละเอียดกอน
การดําเนินการใหกับประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือประชาชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินการตามโครงการดังกลาว เชน ประชาชนที่มีพื้นที่ติดอยูกับสถานที่จะดําเนินการ
หลังจากนั้นแลวทางเทศบาลก็จะไดดําเนินการตามรายละเอียดของโครงการตอไป

ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ การดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

นายกเทศมนตรี -ตามที่เทศบาลหนองหัวฟานมีโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ นั้น
กิจกรรมการคัดแยกขยะเปนหนึ่งในโครงการ ซ่ึงเทศบาลตําบลไดดําเนินการไปแลวในบางสวน
เชน การคัดเลือกชุมชนนํารอง แนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน  และเมื่อวันที่ ๑๕-๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางผูบริหาร และผูรับผิดชอบโครงการคือกองสาธารณสุขพรอมทั้งประชาชน
กลุมเปาหมาย คือประชาชนในชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบานและชุมชนดอนตําแย
ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน รายละเอียดมอบใหกองสาธารณสุขเปนผูรายงานตอไป

พันจาเอกวิจิตร เสสนาเวช -ขออนุญาตฉายสไลดเพื่อประกอบการบรรยาย สืบเนื่องจากผูบริหาร
ไดจัดใหมีโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญประกอบไปดวยสี่กิจกรรมหลัก กิจกรรมคัดแยก
ขยะเปนหนึ่งในสี่กิจกรรมหลักที่กําหนด เร่ิมจากเราตองมีการตั้งคําถามวาเราจะสงตอใหกับ
ชุมชนเร่ืองการจัดการขยะในชุมชนอยางไร เราเลือกไดวาจะใหชุมชนเราออกมาเปนอยางไร
และเกิดคําถามตอมาอีกวา ใครจะเปนคนทํา นายกเทศมนตรีทําคนเดียวหรือชุมชน
ถานายกเทศมนตรีทําคนเดียว ทําไมไดไมสําเร็จ ตองเปนชุมชนเปนผูลงมือทํา คําวาชุมชนใน
ที่นี้หมายความถึง พี่นองในชุมชน ทุกทาน เพราะขยะที่เกิดขึ้นเปนขยะจากครัวเรือน แลวแต
ละครัวเรือนทานจะจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนอยางไร จะทิ้งลงถังขยะหมดเลยมั้ย
หรือจะแยกขยะเพื่อใหเกิดรายได ซ่ึงไดใหความรูกับชุมชนไปวาขยะมีสี่ประเภท คือ
ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะพิษ ขยะทั่วไป สัดสวนขยะที่อยูในถังขยะทั่วไป ขยะอินทร
สามารถทําเปนปุยไดประมาณ ๖๔% ขยะรีไซเคิล ประมาณ ๓๐% ขยะอันตรายประมาณ ๓%
และขยะทั่วไป ประมาณ ๓% การจัดการขยะคือเนนหลักการกําจัดขยะดวยหลัก ๓Rs
คือ REDUCE คือ การลดการใช REUSE คือ การนํากลับมาใชใหม  และ RECYCLE
คือ นํามาแปรรูปและเปลี่ยนสภาพ

เมื่อรูจักหลักกําจัดขยะ ๓Rs แลว ตองลงมือทํา ภาพจากการไปศึกษาดูงาน
ที่อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เปนสถานที่จริง เขาลงมือทําจริง จากตัวอยางที่เราไปศึกษา
ดูงานมาเราจะตองมาดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ เร่ิมจากการแยกประเภทของขยะ
แลวนําขยะที่ไดมาฝากไวซ่ึงจะไมไดรับกลับเปนเงินแตจะกลับมาในรูปแบบของฌาปนกิจ
ลักษณะเดียวกันกับฌาปนกิจหมูบาน แตของหมูบานเมื่อมีคนตายจะเก็บเงินคาฌาปนกิจ
แตธนาคารขยะจะเปนการนําขยะมาแลกและสะสมเปนจํานวนเงินเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต
ก็จะหักจํานวนเงินจากยอดเงินออมที่มีไวเลยโดยไมตองจายเงินสด แตมีขอแมวาสมาชิก
จะตองนําขยะมาฝากไวกับธนาคารเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ทางเทศบาลจะตองไปดําเนนิการออกเปนระเบียบขอบังคับที่ชัดเจนอีกคร้ังหนึ่ง เมื่อดําเนินการ
ในสวนของขอบังคับเสร็จแลวจะนําเรียนตอสภาใหทราบอีกคร้ังหนึ่ง

นายกเทศมนตรี...



๒๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๒๑

นายกเทศมนตรี -จากที่ทางกองสาธารณสุขไดแจงรายละเอียดคราวๆไปแลวนั้น ตอไป
ทางเทศบาลก็จะขยายการดําเนินการใหครอบคลุมไปทางชุมชนเมืองนาทบานนอยตลุงหวา
ไมใชวาเราจะทําใหขยะหมดไปทุกชิ้น แตเราจะทําขยะใหเหลือนอยที่สุด เมื่อกอนเทศบาล
ตําบลพรเจริญเขาตองเก็บขยะวันละ ๖ ตัน แตเมื่อเขามีโครงการธนาคารขยะโดยการ
ที่ประชาชนเขาแยกขยะกอนที่จะนํามาทิ้ง ผานไป ๓ ป ขยะเขาจะเหลือเพียงวันละ ๒ ตัน
บานเมืองเขาก็สะอาด การจัดตั้งธนาคารขยะจะเปนรูปแบบคณะกรรมการซ่ึงมาจากประชาชน
ในชุมชนแตละชุมชน ทํางานในลักษณะจิตอาสา การดําเนินการธนาคารขยะจะประสบ
ความสําเร็จไดตองอาศัยความเชื่อใจ ไวใจ  ประชาชนตองไวใจคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ก็ตองเชื่อใจทีมงานดวยกันเองดวย ไมเอารัดเอาเปรียบกัน  แบงหนาที่กัน คนหนึ่งมีหนาที่
แยกขยะ คนหนึ่งมีหนาที่ชั่ง อีกคนก็คิดราคา และคนลงบัญชี

ที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ แจงเรื่องการคัดกรองตอกระจก

นายกเทศมนตรี -เทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดรวมมือกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลจัดใหมี
โครงการคัดกรองตอกระจก ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ กําหนดในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ซ่ึงเปนวันเดียวกันกับที่เทศบาล
กําหนดจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ดวย

ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ เรื่องจัดทําโครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน

นายกเทศมนตรี -การจัดทําโครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน นายกเทศมนตรีไดมอบหมายให
ทางเจาหนาที่ศึกษาแนวทางเพื่อจัดทําโครงการสงเขาประกวดนายกเทศมนตรีเชื่อวาหาก
เทศบาลจัดทําโครงการธนาคารขยะประสบความสําเร็จ เทศบาลจะสามารถสงเขาประกวดได
เลย การสงโครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนเขาประกวดนายกเทศมนตรีไมไดหวังวาจะตอง
ไดรับรางวัลแตสงเขาประกวดเพื่อชักจูงใจใหเรามีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงาน ถาชาวบานรวมกับเราเร่ืองการจัดตั้งธนาคารขยะ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เทากับวาเราประสบความสําเร็จไปคร่ึงหนึ่งแลว อีกคร่ึงหนึ่งเปนเร่ืองของการบริหารจัดการวา
เจาหนาที่ของเราไดจัดทําตามตัวชี้วัดที่เขาใหมาหมดหรือไม

ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภา -เห็นดวยกับทางเทศบาลที่จะดําเนินงานโครงการธนาคารขยะ เปนกําลังใจ

ใหชวยกันทําตอไป สมาชิกทานใดมีเร่ืองอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม
๔.๗ เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
นายอาทิตย มีศิลป -เทศบาลตําบลหนองหัวฟานขอรายงานเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาสามป

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ดังนี้  ตามที่เทศบาลตําบลหนองหัวฟานได
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยได
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศใชแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ ไปแลวเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๔ ใหผูบริหาร

ทองถิ่นประกาศ...



๒๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนา ๒๒

ทองถิ่นประกาศการใชแผนพัฒนาที่อนุมัติและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถิ่น ในการ
ประชุมสภาคร้ังนี้เทศบาลตําบลหนองหัวฟานจึงขอแจงใหสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ทราบและเทศบาลตําบลหนองหัวฟานจะใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายจาย
เพิ่มเติม (ถามี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ตอไป

ที่ประชุม -รับทราบ
นายวิโรจน วงศวราวรรณ -เกี่ยวกับรายงานการประชุมขอชมเชยทางเลขานุการสภาที่บันทึก

รายงานการประชุมไดละเอียดมาก ครบทุกถอยคํา
เลขานุการสภา -ขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรี ทานวิโรจน  วงศวราวรรณ ที่ชื่นชม

เร่ืองรายงานการประชุม ในสวนของการบันทึกรายงานการประชุม ทางเลขานุการสภา
ไดมอบหมายใหหัวหนาฝายอํานวยการเปนผูจัดทําโดยบันทึกตามเทปแลวเลขานุการตรวจสอบ
ในสวนที่บกพรองอีกคร้ังหนึ่ง และขอฝากอีกเร่ืองคือเร่ืองการออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากปลัดเทศบาลไดรับคัดเลือกใหเปนครู ข  ครูระดับอําเภอมีหนาที่ใน
การถายทอดความรูเร่ืองการลงประชามติใหกับครู ค คือครูในระดับหมูบาน ครู ข ประกอบไป
ดวยปลัดทองถิ่นจํานวน ๕ คน และหัวหนาสวนระดับอําเภออีก ๕ คน รวมเปน ๑๐ คน
รวมเปนคณะกรรมการ ฝากทานสมาชิกไดศึกษาเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญดวยขอบคุณครับ

ประธานสภา -สมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองจะแจงตอสภาอีกหรือไม... ทางหัวหนาสวนทานใด
มีเร่ืองแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม...ตองขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้
ขอปดประชุม

ปดประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น.

(ลงชื่อ) ผูจดรายงานการประชุม
(นายธัญพิสิษฐ เทียงปา)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดรับรองแลวในการประชุม
สภาเทศบาล สมัย................. สมัยที่ ........... คร้ังที่ ............ เมื่อวันที่ ..............................

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายชานน  ออนทองหลาง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน


